



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง การป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

.....

ตามที่จังหวัดลำปางได้พบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยทีมสอบสวนโรคได้ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเพิ่มเติมพบผู้ป่วย และผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูง และพบว่ามียุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อยู่ในกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของจังหวัดลำปาง และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศปก.มร.ลป.) เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ (รูปแบบออนไลน์) จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

๑. ให้บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และบุคลากรอื่นที่เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน (Work Form Home) นับแต่วันประกาศ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕

๒. ให้คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มอบหมายให้บุคลากรที่ไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ปฏิบัติงานกรณีมีผู้ขอใช้บริการของหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ คณะอาจพิจารณากำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงาน โดยพิจารณาการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงานตามความเหมาะสม โดยมีให้มีผลกระทบต่อให้บริการของหน่วยงาน

๓. ให้บุคคลที่พัก ณ อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID - 19 (Antigen Test Survey) ด้วยวิธี ATK เข้ารับการตรวจ ในวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ลานด้านหน้าอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร โดยแจ้งความประสงค์ตามที่ผู้จัดการอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนด

๔. ให้บุคลากรที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ประกาศเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ให้รายงานตัวต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศปก.มร.ลป.) โดยผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด โดยไม่ปกปิดข้อมูลใหม่ไฉนในการเดินทาง และให้ประเมินตนเอง (Self Monitoring) เพื่อพิจารณาแยกกักตัวเองที่บ้าน / ที่พักอาศัย (Home Quarantine) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) เป็นเวลาอย่างน้อย ๕ - ๗ วัน หากพบว่ามีอาการไม่ปกติ ให้ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ทันที รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ประกาศอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง